



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ที่ ๔๔ /๒๕๖๗

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๖๐ วรรค ๔ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด พ.ศ.๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ที่ ๑๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕


ในการนี้ เมื่อรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้แล้ว ให้จัดทำบัญชีสรุปเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบทุกสามสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสรรพพัฒน์ เกิดชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด


บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ที่  /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
นายสวอง กระจาดเงิน ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ลำดับที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนโดยอาศัยตามกฎหมาย และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑.	การลงนามอนุญาตคำร้องประชนสัมพันธ์เรื่องต่างๆ	- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	- อำนาจในการลงนามอนุญาตแบบคำร้องประชนสัมพันธ์เรื่องต่างๆ	
๒.	การลงนามอนุญาตการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ	- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	- อำนาจในการลงนามอนุญาตการขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้	
๓.	การลงนามอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ดังนี้ - รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กจ ๗๙๐ ลพบุรี - รถยนต์บรรทุกทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บน ๙๖๓๗ ลพบุรี - รถยนต์บรรทุกทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน บล ๗๐๙๗ ลพบุรี - รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กพ ๘๗๘๓ ลพบุรี - รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กนข ๕๒๙ ลพบุรี - รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกม ๕๓๐ ลพบุรี - รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๙๐๓๓ ลพบุรี	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	- อำนาจในการลงนามอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	

(ลงชื่อ)  ผู้มอบอำนาจ
(นายสรพรพัฒน์ เกิดชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

บัญชีรายละเอียดแบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
นายสมจิตร์ คงน้อย ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ลำดับที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑.	การร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า/ประปา/ถนน/สาธารณูปโภคต่างๆ	พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	- อำนาจในการลงนามอนุญาตแบบ คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า/ ประปา/ถนน/สาธารณูปโภคต่างๆ	
๒.	การออกหนังสือรับรองต่างๆ	พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	- อำนาจในการรับรองที่ดิน สาธารณประโยชน์/รับรองทาง สาธารณประโยชน์	
๓.	การลงนามอนุญาตคำร้องขอสนับสนุน อปพร.	- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	- อำนาจในการลงนามอนุญาตแบบ คำร้องขอสนับสนุน อปพร.	

(ลงชื่อ)  ผู้มอบอำนาจ
(นายสรพรวัฒน์ เกิดชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด